



ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตามที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ขอใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อมาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นและผู้ันั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่สอบได้ด้วย คือ

๑. ผู้ันั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้ันั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้ันั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ในลำดับที่ ๑ นำสำเนาปริญญาบัตร สำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร (Transcript of Records) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ฯ ๑๐๒๑๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางจันทร์ชม จินตยานนท์)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  
ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
ลงวันที่ ๑๓. มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๓	นายวิชัย ลายทอง	
๒	๐๑	นายวรวิทย์ เนตรลือชา	
๓	๐๒	นายปุณณรัตน์ สาสนาม	
๔	๐๔	นายวิษณุ วงศ์บาตร	